



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
3 ธันวาคม 2563



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

สารเคมีอันตรายทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า, เดลินิวส์, สยามรัฐ

-เสนอข่าว น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงกระทรวงเรื่องการใช้วัตถุอันตราย 3 ชนิด ในการประชุมวุฒิสภา ว่า คกก.วัตถุอันตรายได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 พ.ย. ยังไม่มีผลทางกฎหมาย จึงยังไม่อาจยื่นยันมติได้ ก.เกษตรฯ เสนอห้ามไม่ให้มีการใช้วัตถุอันตรายไปแล้ว 89 ชนิด แต่การประกาศยกเลิกต้องอาศัยอำนาจตามมาตรา 18 ของพ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ที่มีร.ว.อุตสาหกรรม เป็นประธาน แต่ขณะนี้ยังไม่ลงนามประกาศ ร.ว.เกษตรฯ ได้ตั้งคณะกรรมการมีปลัด ก.เกษตรฯ เป็นประธาน เพื่อรองรับการดำเนินการไว้แล้ว หากยังได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลกรมวิชาการเกษตรจะเข้าไปดูแลเรื่องการจำกัดการใช้เป็นพิเศษ

-นพ.ระวี มาศฉมาดล หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร ว่า พรรคร่วมรัฐบาลทั้ง 3 พรรคต้องเร่งเดินหน้าพูดคุยมาตรการในช่วง 6 เดือนที่เลื่อนแบนสารเคมี หากยังไม่มีการสรุปชัดเจน สุดท้ายจะเกิดความขัดแย้งในภาคประชาชน เสนอให้รัฐบาลตั้งคณะกรรมการร่วมศึกษาวิจัยหาความจริงโดยมีตัวแทนจากทั้งสองฝ่ายเก็บตัวอย่างทั้งน้ำและดิน ส่วนตัวเห็นว่าควรยื่นยันการแบนสารเคมีทั้ง 3 ตัว และให้ทำเกษตรอินทรีย์เต็มรูปแบบ ขอเสนอให้รัฐบาลต้องตั้งเรื่องเกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติ กำหนดนโยบายกำหนดงบประมาณและการบูรณาการให้เป็นรูปธรรม

ฝ่ายสนับสนุนแบนสารเคมี

สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ผจก.รายวัน, คมชัดลึก

-เสนอข่าว นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผอ.มูลนิธิชีววิถี พร้อมเครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษอันตรายร้ายแรง 686 องค์กร่วมกันแถลงข่าวว่า มติยกเลิกการแบนไกลโฟเซตเป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงมีข้อเสนอ 1.ยืนยันให้ทุกฝ่ายเคารพมติ คกก.วัตถุอันตราย 22 ต.ค. 2562 ก.อุตสาหกรรมต้องออกประกาศให้การแบน 3 สารเคมีมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายโดยเร็ว 2.เครือข่ายฯ จะฟ้องศาลปกครองและศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ต่อนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ร.ว.อุตสาหกรรม ในฐานะประธานคกก.วัตถุอันตราย ที่ดำเนินการประชุมวันที่ 27 พ.ย. 2562 โดยมีข้อกังขาว่าหากไม่มีคกก.วัตถุอันตรายยื่นตีความว่ามติดังกล่าวมีผลหรือไม่ 3.เครือข่ายฯ เริ่มสอบการตกค้างของ 3 สารพิษในสินค้าเกษตรและอาหารแล้ว 4.จะฟ้องคดีแบบกลุ่มให้กับผู้ที่ได้รับอันตรายจาก 3 สารพิษ ภายในเดือน ธ.ค. นี้ โดยร่วมมือกับทีมทนายความที่ต่อสู้คดีให้กับนายอดเวทย์ สี จอห์นสัน ซึ่งชนะคดีไกลโฟเซตในสหรัฐอเมริกา ขณะนี้มีผู้เสียหายแล้ว 110 ราย จะมีการรวบรวมเพิ่มเติม และ 5.เรียกร้องให้รัฐบาลสนับสนุนเกษตรกรในช่วงเปลี่ยนผ่าน โดยดำเนินการตามมติและข้อเสนอของกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม ซึ่งได้รับความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากสภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้ การล้มการแบนไกลโฟเซตมาจากอุตสาหกรรมอาหารสัตว์แน่นอน โดยมีบางบริษัทที่เชื่อมโยงกับการค้าสารเคมี และพยายามผลักดันการนำเข้าพืชจีเอ็มโอ

กัญชาทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์, มติชนออนไลน์, สำนักข่าวไทย, ThaiPBS

-เสนอข่าว นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวในเวทีประกาศนโยบายประเด็นขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์แผนไทย สู่ 12 เขตสุขภาพทั่วประเทศ ประจำปี 2563 ว่า ในปี 2563 มุ่งเน้นงานผู้ป่วยนอกด้านแพทย์แผนไทยในรพท. รพช. และ รพช.ทุกแห่ง มีงานผู้ป่วยในด้านแพทย์แผนไทยอย่างน้อยเขตสุขภาพละ 1 แห่ง จัดให้บริการคลินิกแพทย์แผนไทยเฉพาะโรคที่มีศักยภาพสูง เน้นการบูรณาการแพทย์แผนไทยสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย และขับเคลื่อนสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจครบวงจร เน้นพัฒนาคุณภาพการปลูก แปรรูป และผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพิ่มช่องทางจำหน่ายและเพิ่มการเข้าถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพ พัฒนาเมืองสมุนไพรและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, ยกระดับมาตรฐานการนวดไทยสร้างรายได้และสร้างอาชีพ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชา กัญชง และกระท่อม เป็นต้น

สำหรับนโยบายและการขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ปี 2563 มีเป้าหมาย 4 ประเด็น 1.ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์แผนไทยต้องผ่านกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน WHO-GMP 2.ประชาชนได้รับบริการที่มีความปลอดภัยตามมาตรฐานวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 3.มีการจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยทุกจังหวัด และ 4.มีการศึกษาวิจัยประสิทธิผลและความปลอดภัยของตำรับยา โดยระยะที่ 1 มีคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยใน รพช./รพท.การแพทย์แผนไทยนาร่อง 13 แห่ง ระยะที่ 2 ในรพท.ที่มีการจัดบริการคลินิกคู่ขนาน นาร่อง 12 แห่ง ระยะที่ 3 ขยายคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยใน 76 จังหวัด (110 แห่ง) และระยะที่ 4 ขยายให้ครอบคลุมในรพท.ที่มีความพร้อมจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยต่อไป ส่วนคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยขณะนี้เปิดบริการทั้งหมด 24 แห่ง ให้บริการตำรับยาสุขไสยาสน์

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ในกลุ่มอาการนอนไม่หลับ และตำรับทำลายพระสุเมรุในผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต บรรเทาอาการเกร็งกล้ามเนื้อ แขนขาอ่อนแรง รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จ.สกลนคร ได้ผลิตเพิ่มอีก 2 ตำรับ ได้แก่ ตำรับแก้ลมแก้เส้น และตำรับริดสีดวงทวาร ล่าสุดมี รพ. ที่เปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยเพิ่มอีก 7 รพ. ได้แก่ รพ.มหาสารคาม รพ.บรบือ รพ.ร้อยเอ็ด รพ.ทุ่งสง รพ.เลย รพ.ปากชม และรพ.อรัญประเทศ สำหรับการวิจัยน้ำมันกัญชาสูตรหมอพื้นบ้าน อ.เดชา ศิริภัทร มีผู้ป่วยได้รับ ยาน้ำมันกัญชาแล้วกว่า 1,000 คน ล่าสุดเปิดให้บริการที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ อาคารพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติและพิพิธภัณฑ์การแพทย์ไทย กรมการแพทย์แผนไทยฯ ทุกวันอังคาร จากการติดตามอาการผู้ป่วยที่ได้รับยากัญชาทางแพทย์แผนไทยทั้ง 2 ตำรับ พบว่า ส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่ประสิทธิภาพต่อการรักษาโรคต้องรอประเมินอีกครั้ง ส่วนน้ำมันกัญชาของนายเดชา คาดว่าจะ วิเคราะห์ผลได้วันที่ 25 ธ.ค.นี้</p> <p>การประชุม Asia Pacific Youth Forum</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์ thabangkokinsight, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์ thaigov, ทวีททุกช่อง</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับนานาชาติ Asia Pacific Youth Forum : Youth at the front of the HIV response เพื่อเทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่น สุธนารีนาด เนื่องในโอกาสที่ทรงได้รับการถวายตำแหน่งทูตสันถวไมตรีของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ ในการป้องกัน เอชไอวีในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และเพื่อร่วมรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก ปี 2562 ส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในเวที ระหว่างประเทศ เน้นการแก้ไขปัญหาเอชไอวีในกลุ่มเยาวชนภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ซึ่งที่ประชุมจะมีการหารือแนวทางการ ทำงานร่วมกันระหว่างเยาวชน หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรภาคประชาชน รวมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับ ความต้องการของเยาวชน</p>	-
<p>เครื่องสำอางปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์ thaiquote, เว็บไซต์ mcot, เว็บไซต์ nationtv, สำนักข่าวไทย</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เปิดเผยกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กชวมาเลเซียโพสต์ภาพใบหน้าผู้หญิงรายหนึ่งผิวเป็นรอยแดงทั่วหน้า ส่วนอีกรายหน้าบวมพองจนผิวหนังลอก พร้อมเตือนภัยการใช้ครีมและเครื่องสำอางเถื่อน ว่า กระแสการดูแลตัวเองและความสวยงามเป็นที่นิยมมากขึ้น มีการขายเครื่องสำอางทั้งขายตรงและออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ทำให้มีการลักลอบใช้สารปรอทหรือสารไฮโดรควิโนนในเครื่องสำอางเพื่อรักษาฝ้า จุดด่างดำ ซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่ง</p> <p>นพ.สมศักดิ์ อัครมงคล อธิบดีกรมการแพทย์ เผยผลตรวจสารอันตรายในเครื่องสำอาง จากที่ผู้ป่วยส่งตรวจและจากการซื้อขาย ผ่านตลาดนัดและตลาดออนไลน์ ระหว่างปี 2561-2562 จำนวน 420 ตัวอย่าง พบร้อยละ 25 มีสารอันตราย ที่พบมากที่สุด คือ สารปรอท สารไฮโดรควิโนน และกรดวิตามินเอ ทำให้เกิดระคายเคือง แสบ แดง แห้ง ลอก หรือแพ้ ร่วมกับมีผิวหนังอักเสบมาก อาจติดเชื้อแทรกซ้อนได้ นอกจากนี้ สารไฮโดรควิโนนอาจก่อให้เกิดรอยดำถาวรที่ใบหน้า สารปรอทอาจก่อให้เกิดพิษต่อระบบ อื่นๆ ของร่างกาย เช่น ระบบประสาท ตับ ไต ระบบเลือด รวมถึงเกิดปัญหาเกี่ยวกับทารกในครรภ์ได้ ควรใช้เครื่องสำอางจากแหล่งที่ เชื่อถือได้ และมี อย.รับรอง</p>	-
<p>โครงการ Healthy Canteen</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์ ChiangmaiNews, สวท.</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดตัวโรงอาหารมาตรฐาน S M L ณ โรงอาหารกรมอนามัย ซึ่งเป็น 1 ในเกณฑ์ Healthy Canteen โดยกำหนดขนาดอาหารที่เหมาะสมตามความต้องการพลังงานและสารอาหาร ใน 1 วันของแต่ละบุคคล เพื่อลดปริมาณอาหารเหลือทิ้ง รักษาสุขภาพแวดล้อม และส่งเสริมการกินอาหารตามความต้องการพลังงานและสารอาหาร ของผู้บริโภค โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการร้านอาหาร เริ่มจำหน่ายอาหารตามขนาด S M L พร้อมทั้งปรับสูตรอาหาร ลด หวาน มัน เค็ม ตั้งแต่ 14 พ.ย. 2562 และมีแผนขยายผลการดำเนินงานไปยังโรงอาหารอื่นภายในกระทรวง และต่อยอดสู่ โรงอาหารและร้านอาหารในสถานประกอบการทั่วประเทศต่อไป</p>	-
<p>กระเช้าปีใหม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวไทย, ทวีท TNN</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ อย. ลงพื้นที่ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี สาขาติวานนท์ จ.นนทบุรี จัดกิจกรรม รณรงค์ให้ประชาชนซื้อกระเช้าปีใหม่ที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice) เพื่อให้ผู้บริโภค ผลิตภัณฑอาหารมีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมต่อสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ขณะนี้มี 1,442 ผลิตภัณฑอาหารที่ได้รับการรับรองแล้ว</p>	-
<p>การบรรจุตำแหน่งเภสัชกร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : Hfocus</p> <p>-เสนอข่าว ภก.ปิยะเชษฐ จตุเทน ประธานชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย ให้ความเห็น กรณี สธ. งดบรรจุ นักศึกษาเภสัชฯ ใช้ทุน ว่า เป็นเรื่องที่รับได้ เพราะยังมีกลุ่มลูกจ้าง-พนักงานกระทรวงฯ ที่ยังคงบรรจุอีกมาก และเห็นว่าในส่วน</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ของ FTE แต่ละรพ.เป็นฐานข้อมูลปี 2556 ซึ่งจำนวนเภสัชกรที่มีในระบบยังไม่ถึง 80% ดังนั้นการจัดสรรตำแหน่งใช้ทุนน่าจะมีต่อแต่หากให้ผู้ที่ต้องการเป็นข้าราชการเข้าในตำแหน่งพนักงานกระทรวง 1-2 ปีแล้วค่อยบรรจุก็น่าจะเป็นธรรม</p>	
<p>น้ำท่วมนาฬิกา สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ไทยโพสต์, ไทยรัฐออนไลน์, ผู้จัดการออนไลน์, มติชนออนไลน์, เว็บไซต์ไทยโพสต์, เว็บไซต์กระปุก, เว็บไซต์สนุก, เนชั่นทีวี, INN -เสนอข่าว นายฉัตร สุตประเสริฐ อธิบดี ปก. เปิดเผยว่า จ.นาฬิกา ปัจจุบันยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มน้ำสุโขทัย-ลพบุรี ระดับน้ำเพิ่มขึ้น ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประชาชนสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ รพ.สต.กาญจนาภิเษก มีน้ำท่วมขังบ้านพักของเจ้าหน้าที่ ต้องอพยพไปอาศัยอยู่ชั่วคราวบนสำนักงาน</p>	
<p>อากาศหนาว สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐออนไลน์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ผู้จัดการออนไลน์, บ้านเมืองออนไลน์, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, เว็บไซต์แนวหน้า, INN, TNN, nationtv., Workpointnews, สปริงนิวส์, ช่อง 3, สำนักข่าวไทย, กรมประชาสัมพันธ์ -เสนอข่าว ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่ 7 ตั้งแต่ 3-10 ธ.ค. 2562 ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิลดลงกับมีลมแรง โดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง 8-10 องศา บริเวณพื้นราบภาคเหนือ อุณหภูมิต่ำสุด 10-15 องศา ยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 1-9 องศา บริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 6-8 องศา อุณหภูมิต่ำสุด 15-20 องศา</p>	
<p>ปิดกั้นการเกษตร สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ -เสนอข่าว นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กล่าวว่า ได้ขับเคลื่อนปิดกั้นการตามโครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ และเตรียมลงนามบันทึกความเข้าใจกับ 10 กระทรวง คือ ก.สาธารณสุข ก.เกษตรฯ ก.การอุดมศึกษา ก.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก.พาณิชย์ ก.ดิจิทัล ก.การคลัง ก.อุตสาหกรรม ก.มหาดไทย และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ ครอบคลุมตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง คาดว่าระยะต่อไปจะขยายความร่วมมือไปยังภาคเอกชน</p>	-
<p>ทีมแพทย์สกายด็อกเตอร์ สื่อที่นำเสนอ : เพจอีจัน, เว็บไซต์เชียงใหม่, เว็บไซต์สยามรัฐ -โพสต์ภาพและข้อความว่า พ.อ.ยรรยง ทิพาปภรณ์ ผบ.ฉก.ร.17 ได้รับมอบหมายให้ชุดปฏิบัติการบินกองทัพบก ฉก.ร.17 จัดเฮลิคอปเตอร์ แบบ BELL 212 จำนวน 1 ลำ สนับสนุนทีมแพทย์และพยาบาลชุดสกายด็อกเตอร์ ของ รพ.ศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดไปยังกองพันพัฒนาที่ 3 อ.แมริม จ.เชียงใหม่ และส่งตัวเข้ารับการรักษาต่อที่ รพ.นครพิงค์</p>	-
<p>ตรวจสอบที่พักเดินที่ขึ้นรา สื่อที่นำเสนอ : ช่อง one 31, กรมประชาสัมพันธ์, เว็บไซต์sanook, ผจก.ออนไลน์, เว็บไซต์เชียงใหม่ -เสนอข่าว นายพัน พันทอง รอง นพ.สสจ.เชียงใหม่ พร้อมตัวแทนจากหลายหน่วยงาน เชิญตัวแทนผู้ประกอบการรีสอร์ทบนดอยม่อนแจ่ม 57 แห่ง เข้าพูดคุยกรณีพบเดินที่ขึ้นรา โดยนายสุรินทร์ นทีไพรวัลย์ ผู้ใหญ่บ้านหนองหอยเก่า ตัวแทนผู้ประกอบการ ระบุ หลังทราบเรื่องได้แจ้งรีสอร์ททุกแห่งตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อยของเดินที่ และใช้เวลา 2 วัน ในการแก้ไขปรับปรุง ขณะที่ รอง นพ.สสจ.ได้ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการจัดเตรียมความพร้อมของเดินที่ บ้านพัก ที่นอน ห้องน้ำ สิ่งของเครื่องใช้อำนวยความสะดวกต่างๆ รวมทั้งอาหารให้สะอาดถูกสุขอนามัย หลังจากนั้น สสจ.เชียงใหม่จะส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจเข้ม เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวและภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวดอยม่อนแจ่ม</p>	-
<p>วัคซีนโรคหัด สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ -เสนอข่าว นพ.วิวัฒน์ คำเพ็ญ นพ.สสจ.สิงห์บุรี เปิดโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ 1-12 ปี ที่ ร.ร.สามัคคีวิทยา ต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี เพื่อยกระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคหัดและหัดเยอรมันของประชากรกลุ่มเสี่ยง ลดอุบัติการณ์และอัตราป่วยตายรวมถึงการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรค และปิดช่องว่างทางภูมิคุ้มกันในประชากรกลุ่มเสี่ยง โดยตั้งแต่ 1 ม.ค.-18 ต.ค. 2562 มีรายงานผู้ป่วยโรคหัดแล้ว 2,861 ราย เสียชีวิต 21 ราย จ.สิงห์บุรี พบผู้ป่วยโรคหัด 6 ราย ขอให้ผู้ปกครองนำบุตรหลานมาฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน ในเด็กอายุ 1-7 ขวบ และฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน ในเด็กอายุ 7-12 ปี ฟรีที่สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เครื่องเอกซเรย์มะเร็งเต้านมเคลื่อนที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เติลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.นุชนาถ ประทีป อีรานันต์ รอง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส โดยมีนายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา นพ.ณรงค์ ฤทธิวิสาร รอง นพ.สสจ.พระนครศรีอยุธยา แพทย์ พยาบาล ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมที่หอประชุม อบจ.พระนครศรีอยุธยา</p>	-

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

